

TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH MAI LÊ NGỌC LINH ĐẠT GIẢI NHẤT MÔN TIẾNG ANH KÌ THI TUYỂN CHỌN HSG 10 MÔN VĂN HOÁ CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023-2024

Năm học 2023 – 2024 là năm học thứ ba trên hành trình xây dựng và phát triển của trường THCS Lê Quý Đôn và cũng là năm học đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến mục tiêu xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, nâng cao chất lượng giáo dục quận Long Biên nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung. Để đạt được mục tiêu đó, một trong những hoạt động trọng tâm được nhà trường đề cao và đầu tư mạnh mẽ chính là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 10 môn văn hoá.

Sau ba năm học được rèn luyện, bồi dưỡng dưới mái trường THCS Lê Quý Đôn, các con đã chững chạc hơn, trưởng thành hơn, vững vàng bước vào những thử thách mới trên con đường học tập. Và trái ngọt đã bắt đầu tới với cô và trò trường THCS Lê Quý Đôn, bạn Mai Lê Ngọc Linh – học sinh lớp 9A1 đã vinh dự đạt giải Nhất trong Kỳ thi tuyển chọn HSG 10 môn văn hoá cấp Quận năm học 2023-2024.



Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của bạn Mai Lê Ngọc Linh trong suốt thời gian ôn tập, cùng sự hướng dẫn, kèm cặp nhiệt tình của cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Hồng Hà,

giáo viên bộ môn Tiếng Anh - cô Trần Thị Huyền, Ngọc Linh đã tự tin bước vào kì thi đầy căng thẳng cùng những bạn học sinh xuất sắc nhất trong toàn Quận



Niềm vui vỡ òa khi cả trường nhận được kết quả thi của Ngọc Linh: Giải Nhất bộ môn Tiếng Anh với Thành tích mà Ngọc Linh đạt được đã mang đến niềm hạnh phúc và tự hào cho tất cả các thầy cô giáo và các bạn học sinh trong nhà trường. Đây là thành tích đáng khích lệ, sẽ góp phần giúp cho phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu được tiếp nối. Đội ngũ giáo viên bồi dưỡng đội tuyển HSG cấp trường và cấp quận đã nhiệt huyết, tận tâm, tận lực trong công tác bồi dưỡng, đóng vai trò quan trọng tạo nên thành quả cao đáng được tuyên dương, khích lệ.

Một lần nữa xin được chúc mừng các bạn học sinh đã xuất sắc đạt giải Nhất trong kì thi chọn HSG 10 môn văn hoá cấp Quận. Chúc Mai Lê Ngọc Linh luôn tự tin, nỗ lực, cố gắng, toả sáng trong những kì thi sắp tới. Cùng với những thành tích đáng tự hào học sinh nhà trường mang lại, tin chắc rằng năm học 2023 – 2023 sẽ là năm học thành công rực rỡ, thể hiện được thể mạnh phát triển toàn diện năng lực người học của trường THCS Lê Quý Đôn.

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN